

Đắk Nông, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 24/6/2022 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra *Tờ trình số 3411/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022*. Tham dự họp có Lãnh đạo, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Dân tộc; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình và Dự thảo nghị quyết, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa IV như sau:

I. Sự phù hợp của Dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

Tại khoản c Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh: *"Xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án do địa phương quản lý"*. Đồng thời, tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia *"căn cứ dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 01 tháng 7 năm 2022"*, do vậy UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 tại Kỳ họp này là đúng thẩm quyền và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

II. Sự phù hợp của nội dung Dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

1. Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3411/TTr-UBND ngày 22/6/2022 thì tổng kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là **758.383 triệu đồng**, bao gồm: Nguồn ngân sách trung ương là 584.753 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương là 173.630 triệu đồng, phân bổ cho từng chương trình cụ thể:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là **287.107 triệu đồng**, trong đó vốn đầu tư phát triển là 219.259 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 67.848 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là **254.480 triệu đồng**, trong đó vốn đầu tư phát triển là 196.440 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 58.040 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là **216.796 triệu đồng**, trong đó, vốn đầu tư phát triển là 166.442 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 50.354 triệu đồng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình nêu trên. Dự thảo nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo được việc phân bổ đúng nguồn vốn và tính toán dựa trên nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại các nghị quyết (Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022); đồng thời tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từng Chương trình, các nghị định của Chính phủ, quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành có liên quan.

2. Về nội dung Tờ trình và Dự thảo nghị quyết

Hình thức, bố cục, nội dung của các Dự thảo nghị quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo bổ sung, điều chỉnh một số nội dung:

- Về nội dung Tờ trình số 3411/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh: số liệu tại phần thuyết minh và phần phụ lục chưa trùng khớp nhau.

- Về nội dung Dự thảo nghị quyết: Dự thảo nghị quyết chưa nêu được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, chưa có quy định việc cam kết đối ứng của các địa phương để đối ứng thực hiện 03 chương trình nêu trên trong năm 2022. Tại phụ lục III.3 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số: có sự trùng lặp tên giữa Tiểu dự án 2 của Dự án 9 và Tiểu dự án 2 của Dự án 10, việc phân bổ vốn cho các đơn vị (Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo) tại Tiểu dự án 2 của Dự án 5 chưa phù hợp với định mức phân bổ được quy định tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh, số liệu vốn phân bổ cho các cơ quan đơn vị, địa phương chưa khớp nhau giữa các phụ lục chi tiết và phụ lục tổng hợp vốn phân bổ cho 03 chương trình,...

III. Kết luận

Đến nay, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu điều chỉnh Dự thảo nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. Việc UBND tỉnh trình HĐND thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 là đảm bảo theo quy định hiện hành và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Đạo